
 

Fundargerð 10. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017  

miðvikudaginn 20. janúar 2016 
   

1 

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri, 

Bjarney Guðbjörnsdóttir ritari, Elsa María Guðmundsdóttir, Ingibjörg Kristinsdóttir, Pétur Einarsson, Ragnar 

Marteinssson, Richard Kristinsson, Eva Hannesdóttir, Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri og Emil 

Örn Harðarson mótastjóri.  

Afboða, mæta ekki: Jónas Tryggvason og Jacky Jean Pellerin landsliðsþjálfari. 
Fundur settur kl. 18:05  

1. Fundargerðir 

a. Verkefnafundur nr. 13 dags. 06/01/2016 

Staðfest 

2. Félagaskipti 
Nafn:    Fyrra félag:   Nýtt félag:   dags. mótt.  Tekur gildi  

Hafsteinn Ari Ágústsson Sf. Ægi   Sd Breiðabliks  20/12/2016 19/01/2016 

Davíð Fannar Ragnarsson Sd Afturelding  Sd Breiðabliks  20/12/2016 19/01/2016 

3. Staðfesting meta   
25 metra laug 

Stúlkna 
Grein:  Nafn:    Félag:  Tími:  Dags:             Staður: 

Engin met sem þarfnast staðfestingar 

4. Aðsend bréf 
Dags   Efni        Sendandi 

5. Atburðadagatal 

a. Tokyo 2020 verður 6.febrúar 2016 í Laugardalslaug 

b. Grunnskólamótið í Laugardalslaug 8 mars 2016 

c. IMOC í Hafnarfirði 29 og 30 apríl 2016 

d. 3k og 5k í Laugardalslaug 1 maí 2016 

e. Íslandsmót í Sundknattleik í Laugardalslaug 1 maí 2016 

f. Formannafundur verður á Akureyri líklega 12 mars 2016 

Staðfest 

6. Önnur mál 

a. Met í blönduðum boðsundssveitum 

i. Íslandsmet í blönduðum boðsundssveitum voru fyrst skráð á Íslandi eftir ÍM25 

árið 2014 og skráning á íslenskum  aldursflokkametum í blönduðum 

boðsundssveitum voru skráð í kjölfar þess 

Staðfest 

b. Val á sundfólki ársins 2016 – tillaga 

Lögð fyrir.  Formaður kemur með breytta tillögu á næsta fundi og Ingibjörg Kristinsdóttir 

kemur með tillögu um ástundun og íþróttamannslega hegðun. 

c. Úthlutun úr Afrekssjóði 

Varaformaður og framkvæmdastjóri gera grein fyrir úthlutun til SSÍ úr Afrekssjóði 

d. Námskeið í Splash  

Mótastjóri hefur sett upp áætlun um kennslu á Splash 

e. Ingibjörg Kristinsdóttir gerir fyrirspurn fh fræðslunefndar um menntun þjálfara. 

Framkvæmdastjóri tekur verkefnið að sér 

f. Útskýring á aðgangseyri á RIG 

g. Uppbygging til framtíðar 

i. Pétur Einarsson gerir grein fyrir gerð sjónvarpsmyndar um þátttöku sundfólks 

í ÓL 2016. 

Stjórn bauð til samsætis fyrir Íþróttamann ársins í kjölfar stjórnarfundar 
Fundi slitið kl. 19:15 


